

Số: 63/BC-UBND

Hà Sơn, ngày 28 tháng 9 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí Thu nhập (Tiêu chí số 10)**

Kính gửi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025; Công văn số 291/CTK-XH ngày 14/7/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê Thanh Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin, tổng hợp và tính toán tiêu chí thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

UBND xã Hà Sơn báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10 về Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH.**

**1. Đặc điểm tự nhiên.**

Hà Sơn là xã miền núi, nằm ở phía Tây của huyện Hà Trung, cách trung tâm huyện 12km. Có tổng diện tích tự nhiên là 1.399,03 ha, trong đó đất nông nghiệp: 1.054,48 ha; đất phi nông nghiệp: 286,75 ha; đất chưa sử dụng: 57,8ha. Dân số là 4892 người với 1.212 hộ được phân bố thành 8 thôn, Đảng bộ có 269 Đảng viên; 13 chi bộ Đảng. Có tứ cận tiếp giáp: Phía Bắc giáp xã Hà Lĩnh, xã Hà Đông; Phía Nam giáp với sông Lèn; phía Đông giáp xã Hà Ngọc; Phía Tây giáp xã Vĩnh an - Huyện Vĩnh Lộc. Xã có chùa Ngọc Sơn, đền Hàn và Đền Ba Bông được công nhận là khu danh lam thắng cảnh và điểm du lịch cấp tỉnh. Ngành nghề và thu nhập chính của nhân dân gồm sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ du lịch lễ hội, khai thác chế biến đá thủ công mỹ nghệ, đá làm vật liệu xây dựng, vận tải... với phương châm phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, công nghệ cao, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao; gắn sản xuất với chế biến sản phẩm nông nghiệp và thị trường tiêu thụ; tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ rác thải

sinh hoạt, chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

## **2. Thuận lợi.**

Hà Sơn có vị trí địa lý thuận lợi, có tiềm năng về đất đai, tài nguyên, có cụm di tích danh lam thắng cảnh nổi tiếng, có nguồn lao động dồi dào là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đáp ứng được sản xuất - kinh doanh và đời sống dân sinh. Đây là yếu tố quan trọng cho quá trình hiện đại hoá, công nghiệp hoá nông nghiệp nông thôn.

## **3. Khó khăn:**

Là một xã miền núi cách xa trung tâm huyện, địa hình rộng phức tạp. Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, đặc biệt là NTM kiểu mẫu, cần có nguồn lực lớn. Vì vậy trong quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, thách thức.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN.**

Để đạt được mục tiêu đề ra, xã Hà Sơn đã xây dựng phương án nâng cao các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện cho huyện theo định kỳ. Trong đó, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang. Xã tiếp tục quan tâm đề ra các giải pháp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân thông qua công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thường xuyên tuyên truyền định hướng những ngành, nghề dễ có thu nhập cao, tư vấn giới thiệu việc làm để người dân tham gia học nghề và có việc làm ổn định; khuyến cáo người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng đơn vị diện tích...

Theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. Tiêu chí Thu nhập, đối với xã đạt xã NTM nâng cao năm 2022 đạt từ 54 triệu đồng/người/năm. Kết quả qua rà soát, xã Hà Sơn đã đạt thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 62,18 triệu đồng/người/năm. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, văn hóa xã hội - an ninh trật tự tại địa phương ổn định.

Cụ thể năm 2022 như sau:

Tổng số nhân khẩu TTTT trên địa bàn:	4.895 người
Tổng số hộ:	1.212 hộ
Tổng thu nhập trong xã:	25.365.488 triệu đồng
Thu nhập bình quân đầu người:	62,18 triệu đồng/người/năm.
Tốc độ tăng TNBQ đầu người hàng năm:	15,15%

*(Chi tiết có các bảng biểu thống kê kèm theo)*

Với quan điểm nhất quán, xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc. Trong những năm gần đây xã Hà Sơn đã Đẩy mạnh phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp, sản xuất kinh doanh ở khu vực cá thể hộ gia đình gắn kết với du lịch khu tâm linh Đền Cô Bơ, Đền Hàn Sơn. Lao động chuyển dịch đúng hướng từ nông, lâm, thủy sản sang sản xuất công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Bên cạnh đó, sự phát triển của các công ty may và giày da ở các xã, huyện lân cận, đã tạo việc làm ổn định cho lao động tại địa phương, đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Nguồn số liệu và phương pháp để tính chỉ tiêu Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 được thực hiện theo Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 291/CTK-XH ngày 14/7/2022 của Cục trưởng Cục Thống kê Thanh Hóa về việc Hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin, tổng hợp và tính toán tiêu chí thu nhập thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí số 10 về Thu nhập của xã Hà Sơn năm 2022. UBND xã Hà Sơn xin báo cáo Cục Thống kê Thanh Hoá, UBND huyện Hà Trung, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Hà Trung, Chi cục Thống kê huyện Hà Trung để có số liệu phục vụ cho việc thẩm định và ra quyết định công nhận tiêu chí số 10 về Thu nhập của xã đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu./.

**Nơi nhận:**

- Như trên (để b/c);
- UBND huyện Hà Trung(b/c);
- BCĐ XD NTM huyện (b/c);
- Chi cục Thống kê huyện (b/c);
- Lưu: VT, VPTK.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Định**

